



เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556... ชาว
แรก...นายยุค ลิ่มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย ว่า คณะกรรม
การฯ ได้มีข้อสรุปถึงแนวทางการบริหารจัดการยางในสต็อกของโครงการจำนวน
210,000 ตัน ว่าจะไม่มีการระบายออกสู่ตลาดโลก แต่จะใช้วิธีการนำยางพารา

ใช้เป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมเพื่อใช้ภายในประเทศ โดยได้มอบหมายให้องค์การ
สวนยาง (อสย.) หรือร่วมกับภาคเอกชนและจัดทำแผนการบริหารจัดการยางใน
สต็อกมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ภายในประเทศ และวิธีการดำเนินการนั้นก็ได้ออกหนด
กรอบไปว่าต้องไม่กระทบกับราคาขายในตลาด ทั้งนี้ นอกจากที่ อสย.จะต้องจัดทำ
แผนบริหารจัดการสต็อกยางแล้ว จะมีการสรุปสถานการณ์ยางพาราของไทย รวมถึง
สถานการณ์ทางการเงินของกรมดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ เสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (ก.น.ย.) เพื่อพิจารณาด้วย... ● เรื่องนี้...
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยมว่า กรมวิชาการเกษตร
ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยพืชสวนเร่งพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าพืชสวนไทยให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรองรับตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (AEC) ซึ่งจะเริ่มมีผลในปี 2558 โดยเน้น
สินค้าพืชผักและผลไม้ที่มีศักยภาพและมีโอกาสทางการตลาดสูง อาทิ ทุเรียน ลำไย
มะม่วง สับปะรด ส้มโอ ชมพู่มังคุด พริก และสมุนไพร เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันและรองรับความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนที่มี
กว่า 600 ล้านคน โดยเฉพาะตลาดอินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย ซึ่งมีกำลังซื้อสูง... ●
นางจารุณี จงพุดศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน "นวัตกรรมเกษตรเมือง" ขึ้น ใน
วันที่ 7-8 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาล
นวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้คนเมืองที่มีพื้นที่จำกัดหรือคนที่ไม่มีพื้นที่ว่าง
แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นที่ปูน บนดาดฟ้า หรือบนหลังคา ร่วมเรียนรู้
เทคนิคการทำเกษตรเมืองที่ใครๆ ก็ทำได้ เป็นการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาหารปลอด
สารพิษ... ● เกษตรฯ จับมือนิวซีแลนด์ยกระดับการค้าสินค้าเกษตร-อาหาร น.ส.
ศุภเดือน ศตะนาวัน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

(มทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัย
พืชไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 4 ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2556 ที่ผ่านมา โดย มทส.ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย พร้อมด้วยผู้แทนจาก
กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
และสำนักงานผู้ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมประชุมหารือใน
ประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการเปิดตลาดสินค้าพืช ปศุสัตว์ ประมงและอาหาร รวมถึง
การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรระหว่างกัน... ● นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์
เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายบุญชอบ
สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฯลฯ ได้บินสำรวจสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า

แม่แจ่ม อุทยานแห่งชาติออบขาน อุทยานแห่งชาติโดยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่ม และลุ่มน้ำแม่กลาง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อตรวจสอบปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร... ● ปิดท้ายข่าว...มีนี้
ข้าราชการระดับ 10 ที่เกษียณอายุข้าราชการ นายมนโพนธ์ หัวหน้าเมืองแก้ว อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1.นายเสริมยศ สมมัน รองอธิบดี
กรมอุทยานฯ รุ่น ว.น.44 2.นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่ง
ชาติฯ 3.นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 1 ใน 3 คาดว่า
จะเป็นนายเสริมยศ สมมัน มานั่งเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ คนต่อไป เป็น
คนดี มีมนุษยสัมพันธ์ ลูกน้องรัก... ● นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดี
กรมป่าไม้ อำนวยการข้าราชการ นอกจากนั้น นายเจริญชัย ประยูรเวท รองอธิบดี
กรมป่าไม้ ชยับไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมป่าไม้จึง
ว่าง 2 ตำแหน่ง คาดว่าผู้ที่จะมานั่งเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ แนวๆ...แม้ว่า มีถึง
3 ท่าน มีคุณสมบัติพร้อม 1.พฤษชัย โสโน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ คนดีเก่ง
ทั้งบุ๋นบุ๋ 2.ศักดา วิเชียรศิลป์ ผอ.ทสจ.ปัตตานี ทูมใหญ่ไฟแรง ส่วนอีก ท่าน
ประลอง ดำรงค์ไทย รุ่น ว.น.43 ผอ.สำนักปลูกป่าชุมชน ถ้าพิศซ่อมไม่ดี ทนแรง
เสียดสี พฤษชัย คิชย์ อักษรย่อ ย.ตุ๋นไม่ไหว เจ้าของค่ายน้ำเลี้ยงติกระดุกมวย
เบอร์ใหญ่กว่าเขาแหลมแห่งเจ็บครบกก็มีสิทธิ์จะแพ้ได้... ● นายบุญชอบ สุทธิ
มนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกรมป่าไม้ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ให้ความเป็นธรรมพร้อมพิจารณาความเหมาะสม อาทิ โสโนเป็น
หลัก รับรองว่าไม่มีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง ถ้าวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง
ให้บอกจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด...อี้อ... จริงรีเล่าครบถ้วน...? รอปรบมือดังๆ ให้
ครบถ้วน... ● แล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ...กระหม่อม

ประเสริฐ ตระลาณ
Prasert_tarasan@yahoo.com